

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพ ธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p> <p>ข่าวสด มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p>	<p>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือการ เดินทางสรรหาเลขาธิการ สปสช. คนใหม่ หลังจาก นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. จะฟ้องศาล ปกครองขอให้ยกเลิกมติบอร์ด สปสช.ที่ล้มแต่งตั้งเลขาธิการ ซึ่งนายวิษณุแนะนำให้เดินเรื่องต่อตามมติที่ประชุมบอร์ด สปสช. ถ้าศาลรับคุ้มครองค้อยแก้ปัญหานี้ใหม่ ส่วนกรณีบัตรลงคะแนนที่เป็นปัญหา รองนายกฯ ระบุว่า การประชุมมี ความโปร่งใสเพราะถ่ายทอดสด และบันทึกเทปตลอดเวลา</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้บริโภครักษา เครือข่าย ผู้ป่วยโรคไต เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพภาคประชาชน จำนวน 40 คน นำโดย นางแสงสิริ ตรีมรรคา เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบ และมีคำสั่งให้การประชุมคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เป็นโมฆะ เนื่องจากอาจผิดมาตรา 31 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาทิ การตีความบัตรเสียว่าเป็นบัตรดี การ เปิดเผยการลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามกติกาที่ต้องลงคะแนนลับ และไม่ให้นำบันทึกเสียงข้างน้อยในสรุปมติที่ ประชุม แต่ใส่ไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งผิดกฎหมายในการรับรองเสียงข้างน้อย ฯลฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. ทำหนังสือถึง รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ขอทราบเหตุผลการออกคำสั่งไม่รับรองผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นเลขาธิการ สปสช. โดยระบุว่า อาจทำผิดกฎหมายใน 3 ประเด็น คือ 1.การที่บอร์ดไม่พิจารณาทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาเพียงคนเดียว แต่ใช้วิธีการ ลงคะแนนรับรองหรือไม่รับรองผู้ที่ได้รับการสรรหา เป็นการจงใจทำผิด พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 31</p> <p>2.การที่บอร์ด สปสช.ใช้เสียงข้างมากรับรองบัตรลงคะแนนที่เป็นบัตรเสียให้เป็นบัตรดี เป็นการจงใจทำผิด พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 25 3.การที่บอร์ด สปสช.มีมติไม่ รับรองนพ.ประทีปที่ได้รับสรรหาเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองฯ มาตรา 5 และจากการตรวจสอบเทปเสียง ก่อนที่จะออกเสียงลงมติไม่มีการพิจารณาเหตุผลในการรับรอง หรือไม่รับรอง ถือเป็นการจงใจทำผิดพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา 37 ในฐานะคู่มือที่ได้รับความ เสียหายโดยตรงจากการออกคำสั่งทางปกครองของบอร์ด สปสช. จึงขอทราบเหตุผลของการออกคำสั่งทางปกครอง ดังกล่าวโดยด่วน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง และศาลอาญาต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายวิโรจน์ ณ ระนอง ผอ.วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร ที่ดีอาร์ไอ กล่าวว่า ทิศทาง ของระบบหลักประกันสุขภาพขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐ แต่ทิศทางของรัฐก็ยังไม่นำไปสู่ทิศทางที่พึงปรารถนา เช่น ถ้า รัฐบาลนี้ต้องการกลับไปใช้แนวทางเดิมคือระบบสงเคราะห์ ก็จะต้องหาทางเก็บเงินจากผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้า ออกแบระบบไม่ดีพอ จะเป็นการทำลายหลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่หากมีรัฐบาลที่มาจากการ เลือกตั้งที่สนับสนุนแนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก็อาจจะไม่ยินดีที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น เพราะจะต้องเก็บ ภาษีเพิ่ม</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว กรธ.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งบรรจุและส่งออกสารคำอธิบายสาระร่างรัฐธรรมนูญฉบับพกพา จำนวน 2.5 ล้านแผ่น แบ่งเป็น เอกสารจำนวน 5 แสนแผ่น ส่งไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด 95 แห่งทั่วประเทศ ผ่านทาง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล หวังสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็น สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และขอความร่วมมือบริษัท บางจาก ปีโตรเลียม จำกัด ช่วยกระจายเอกสารร่าง รัฐธรรมนูญฉบับพกพา จำนวน 2 ล้านแผ่น ในป้มน้ำมันเครือข่าย 1,000 แห่งทั่วประเทศ คาดเริ่มแจกได้สัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ยังเตรียมผลิตเอกสารอีก 4 ล้านแผ่น มอบให้วิทยากรระดับอำเภอ และระดับหมู่บ้าน แจกถึงมือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งทำเอกสารสรุปร่างรัฐธรรมนูญฉบับอักษรเบรลล์ จำนวน 1,000 ชุด มอบให้สมาคมคนตาบอด แจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่พิการทางสายตา ก่อนออกไปใช้สิทธิ 7 สิงหาคมนี้
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์	<p>สิทธิการตาย</p> <p>-เสนอบทความ รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และคุณหทัยรัตน์ เสียงตั้ง เจ้าหน้าที่วิชาการประจำโครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวไว้ในบทความเรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตและสิทธิการตายว่า การุณยฆาต ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย แต่ประเทศตะวันตกบางประเทศสามารถกระทำได้ หากผู้ป่วยนั้นอยู่ในสภาพเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ต้องการจะยุติชีวิตลง ที่สำคัญคือ สังคมตะวันตกเห็นว่า บุคคลไม่ควรจะถูกบังคับให้ยืดชีวิตออกไปในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้การรับรู้ทางสมอง</p>
กรมประชาสัมพันธ์,ทีวีช่อง TNN	<p>สธ.จับมือ สปสช. ทำแนวทางจัดสรรงบประมาณปี 60</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า คณะกรรมการร่วมระหว่าง สธ.และ สปสช. ได้ประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำแนวทางจัดสรรเงินงบประมาณหลักประกันสุขภาพฯ ของปีงบประมาณ 2560 ให้กับหน่วยบริการ โดยยึดแนวทางการจัดสรรเดิมของปีงบประมาณ 2559 แต่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไตวายเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยในปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวน 165,773.01 ล้านบาท</p>
กรมประชาสัมพันธ์,สวท,ทีวีช่อง สทท.	<p>ลดอัตราการบริโภคยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2562) เพื่อนำสู่การพัฒนาการควบคุมยาสูบให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก มีเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2568</p>
มติชน,โพสต์ทูเดย์	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ แลงข่าว "เข้าพรรษานี้... ตักบาตรถาม (สุขภาพ) พระ" จัดโดย สสส. ร่วมกับ กรมการแพทย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยจากข้อมูลในปี 2558 พบว่า โรคที่พระสงฆ์ป่วยสูงสุด 5 อันดับ คือ 1.โรคเมตาบอลิซึมและไขมันในเลือดผิดปกติ 2.โรคความดันโลหิตสูง 3.โรคเบาหวาน 4.โรคไตวายหรือไตล้มเหลว และ 5.โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารที่รสชาติอร่อยได้ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารใส่บาตรที่เหมาะสมต่อสุขภาพพระจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเจ็บป่วยของพระสงฆ์</p> <p>นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ ต้มกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เป็นต้น โดยกว่าร้อยละ 90 ของฆราวาสที่อยู่ในเมืองนิยมซื้ออาหารชุดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพใส่บาตร ทำให้มีความเสี่ยงภาวะอ้วน โรคกระเพาะอาหาร และยังพบภาวะกระดูกพรุน เนื่องจากพระไม่มีโอกาสได้ฉันผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ดังนั้น ช่วงเข้าพรรษานี้ ขอให้เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพใส่บาตรหรือถวายพระสงฆ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว</p>
แนวหน้า	<p>โรคไขหูดับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-7 กรกฎาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคไขหูดับแล้ว 161 ราย เสียชีวิต 11 ราย วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ 1.กินหมูสุกเท่านั้น 2.ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรค โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ผู้ชำแหละเนื้อหมู สัตวบาล สัตวแพทย์ ควรสวมรองเท้าบูทยาง สวมถุงมือ สวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง</p>
สยามรัฐ	<p>ระวังขับขี่หน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เข้าพรรษานี้จะมีการเดินทางจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการขับขี่ฝ่าฝนตก ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายใหญ่ (เสียชีวิต 2 รายขึ้นไปหรือบาดเจ็บ 4 รายขึ้นไป) ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.59 มีอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดช่วงฝนตก 26 ครั้ง เจ็บ 167 ราย เสียชีวิต 45 ราย ซึ่งครั้งหนึ่งเกิดในช่วงเริ่มเข้าฤดูฝน (พ.ค.-มิ.ย. 59) เพียง 2</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เดือนพบอุบัติเหตุใหญ่ถึง 12 ครั้ง เจ็บ 96 ราย เสียชีวิต 24 ราย สำหรับการขับขี่ยานยนต์ ให้เปิดไฟหน้าเสมอ-เปิดไฟต่ำ, เปิดใบปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วให้สัมพันธ์กับความแรง-ปริมาณฝน, ลดความเร็ว, ทั้งระยะห่างคันหน้า, เลี้ยวแซง, รถลื่นไถลหรือเหินน้ำให้ลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำ จนรถทรงตัวได้ค่อยเหยียบเบรก, เมื่อต้องขับผ่านน้ำท่วมขัง หากสูงกว่าขอบประตูรถ ควรเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น
ไทยโพสต์	<p>กรณีคดี</p> <p>-เสนอข่าว ศาลฎีกาสั่งบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรตส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายเงินชดเชยกว่า 20 ล้าน ให้ชาวคดีต่ำ ฐานปล่อยสารพิษลงลำห้วยห้วยคดีต่ำ ในตำบลชะแล อำเภอนาทองภาคภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้ฟื้นฟูสายน้ำกลับมาใสสะอาดดังเดิม จบคดีสิ่งแวดล้อมที่ยืดเยื้อมานานถึง 13 ปี โดยคดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่มีการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานให้กับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคดีอื่นๆ ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p>อย.เอาผิดหมูแผ่น 11 ยี่ห้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยผลตรวจหมูแผ่น หมูหวาน หมูเค็ม เนื้อเค็ม ว่า อย.ได้ตรวจสอบคุณภาพประจำทุกปีอยู่แล้ว ช่วง ต.ค.58 - มี.ค.59 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 49 ตัวอย่าง ผ่าน 38 ตัวอย่าง คิดเป็น 77.55% ไม่ผ่าน 11 ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย โดยพบใช้วัตถุกันเสียเกินกำหนด ใช้วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ และใช้สีสังเคราะห์ในอาหาร</p>
ไทยรัฐ	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และสูติศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า การเก็บข้อมูลปัญหาเชื้อดื้อยามีความแตกต่างกัน ซึ่งในร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาแห่งชาติที่กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอเข้าครม.นั้น มียุทธศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลระดับประเทศและพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นการติดตามในระดับผู้ป่วย ซึ่งหากมีการบูรณาการฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ร่วมกันได้ จะช่วยให้ได้ข้อมูลใช้ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อในแต่ละสถานพยาบาลและในประเทศได้อย่างเหมาะสม</p>
เดลินิวส์	<p>โครงการจิตอาสา อย.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย.ได้เฟ้นหาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย. สร้างเสริม จำนวน 15 ทีม และคัดเลือกทีมเข้ารอบสองทั้งหมด 5 ทีม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบต้องส่งโครงการที่แก้ไขมาให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อน การปฏิบัติงานจริงในวันที่ 1 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2559 โดยทั้งหมดจะได้รับเงินทุนเพื่อนำไปลงพื้นที่ที่ทีมละไม่เกิน 50,000 บาท และโครงการใดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนที่สุดเพียง 1 โครงการ จะได้รับเงินรางวัลโครงการดีเด่นอีก 20,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.oryor.com/volunteer</p>
ไทยรัฐ	<p>เชื้อโรคนกั๋งแช่น้ำปลา</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มเก็บตัวอย่างกั๋งแช่น้ำปลาจำนวน 5 ตัวอย่าง จากร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาเชื้อไวรัส โคโรนา ที่มาของโรคอหิวาตกโรค หรือท้องร่วงอย่างรุนแรง ปรากฏว่า กั๋งแช่น้ำปลาทุกตัวอย่างไม่พบเชื้อ</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอสาระสำคัญของราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2559</p>
เดลินิวส์	<p>สสจ.เชียงใหม่คัดกรองฯ เด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.เชียงใหม่แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ซึ่งสสจ.กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ จัดสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 40,000 คน พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มเป้าหมายตรวจคัดกรองฯ ครั้งนี้จำนวน 4,114 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>สปาหู</p> <p>-เสนอข่าว ที่พักสงฆ์โพชนงค์ 7 ต.หนองตาก อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี มีพระอนิวัตรรัตน์ อธิปัญญา หรือหลวงปู่เอี่ยม วัย 65 ปี เป็นผู้สอนการทำสปาหู เพื่อบำบัดอาการตึงเครียดของสมอง โดยระบุว่า การทำสปาหูหรือการอาบน้ำเป็นศาสตร์โบราณของแพทย์แผนจีนและไทย ใช้เพื่อทำให้ช่องหูโล่งสะอาด ระบบประสาท กล้ามเนื้อ คอและใบหน้าผ่อนคลายจากความตึงเครียด รวมทั้งทำให้การทำงานของตับดี โดยใช้ควินไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดรฟินออกมา พร้อมทั้งอ้างว่า เรียนและสอบความรู้ด้านแพทย์แผนจีนกับกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้บำบัดรักษาโรคได้ จึงได้ค้นคว้าหาวิธีการทำสปาหูเพื่อบำบัดความเครียด และนำมาสอนชาวบ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นวิทยาทาน</p>
เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์	<p>แพทย์แผนไทยฯ ตรวจประเมินพื้นที่ กระบี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจประเมินในระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย</p>
มติชนออนไลน์ เดลินิวส์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.เชียงใหม่สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พบผู้ป่วยทั้งจังหวัด 332 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ได้รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เพื่อควบคุมโรคตลอดช่วงฤดูฝนนี้แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ "ศรีสะเกษร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก" เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) มีการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก บูรณาการการ มอบสิ่งสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการควบคุมยุงลาย สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 มิ.ย. 2559 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 592 ราย เสียชีวิต 2 ราย</p>
M2F,มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>พบกิ้งกือในปลากระป๋อง</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กาญจนา ปานศรี อายุ 20 ปี ชาวบ้าน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พบซากสัตว์คล้ายกิ้งกือในปลากระป๋องที่ซื้อมารับประทาน ได้นำปลากระป๋องส่งไปยัง สสจ.กระบี่ เพื่อให้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้เก็บชิ้นส่วนและปลาไว้ พร้อมบอกว่าจะแจ้ง สสจ.ปัตตานี พื้นที่ตั้งโรงงานผลิตตามที่ระบุข้างกระป๋อง เพื่อให้เข้าตรวจสอบ ขณะเดียวกันหลังมีการโพสต์ภาพชิ้นส่วนและปลากระป๋อง บริษัทผู้ผลิตได้แจ้งว่าจะมาตรวจสอบปลากระป๋องดังกล่าวในวันที่ 15 กรกฎาคม</p>
ไทยโพสต์ ไทยโพสต์	<p>งดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ให้ข้อมูลว่า วันเข้าพรรษาก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการลด ละ เลิก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักดื่ม โดย สสส.ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องทั้งช่วงเข้าพรรษา และออกพรรษา เพื่อดึงดูดใจให้คนเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนตลอดทั้งปี ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ได้สำรวจเมื่อปี 2558 พบว่า มีประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมโครงการงดเหล้า 13 ล้านคนเศษ หรือคิดเป็น 72.5% ซึ่งเหล้าจะมีผลกระทบต่ออันดับมากที่สุด การพักดื่ม 3 เดือน ในช่วงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาก็คือเป็นระยะเวลาที่จะช่วยให้ดับได้ฟื้นฟู หากยังทำต่อเนื่องได้หลังจากออกพรรษา เท่ากับเป็นการยืดอายุดับ</p> <p>-เสนอข่าว ภาควิชาสาธารณสุขชนบทประชาชนตั้งปณิธานงดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกบุหรี่ถวายในหลวง หนุนโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ประสานวัดและภาคีในพื้นที่จัดพิธีขึ้นชมยกย่องคนที่ปฏิบัติ โดยจัดทำแบนเนอร์กว่า 12,000 ผืน เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เลิกบุหรี่ถวายในหลวง ส่งไปยัง สสอ. เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั่วประเทศ</p>
แนวหน้า	<p>ร้อยเอ็ดจัดประชุมวิชาการนานาชาติป้องกันโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. นพ.ปิ๊ด ทังไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกันแถลงข่าว การเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยการป้องกันโรคมะเร็ง เพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ "นโยบายใส่ใจโรคมะเร็ง" ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2559 นี้ ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
MGR Online	<p>สสจ.ปทุมฯ แจงความแฉงชายหมู่ไส้บอแรกซ์</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สสจ.ปทุมธานี เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.อภิชัย ไสออน รองผกก.4 บก.ปคบ. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับร้านค้าเนื้อหมูในตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี หลังตรวจพบสารบอแรกซ์จากแฉงหมู 3 แฉง และยังมีแฉงหมูอีก 22 แฉงที่อยู่ในการตรวจสอบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ.จะเรียกแฉงหมูทั้ง 3 แฉงมารับทราบข้อกล่าวหา ในข้อหา จำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
,เดลินิวส์,คมชัดลึก,มติชน	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลเปรูประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อควบคุมไวรัสซิกาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อไวรัสแล้ว 102 คน ในจำนวนนี้เป็นสตรีตั้งครรภ์ 34 คน โดยคำประกาศนี้ให้ผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วัน</p> <p>ด้าน ลิเดีย โค โปรกอล์ฟหญิงมือ 1 ของโลก ยืนยันว่าไม่รู้สึกหนักใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาที่ประเทศบราซิล โดยเชื่อมั่นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต้องช่วยป้องกัน ดูแล และควบคุมสถานการณ์อย่างดีที่สุดแล้ว</p>
เว็บไซต์ kapook.com	<p>ตะขาบเข้าหู</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์เดอะซัน มีการนำคลิปวิดีโอเด็กคนหนึ่งมีอาการระคายหู คาดว่าเป็นเพราะมีแมลงเข้าไปติดอยู่ด้านใน แพทย์ได้ใช้ยาหยอดหูหยดลงไปในรูหูเพื่อให้ตัวแมลงออกมา แต่ปรากฏว่าเป็นลูกตะขาบตัวยาวกว่า 2 นิ้ว ออกมาจากรูหูของเด็ก คาดว่า ตะขาบน่าจะเข้าหูตอนเด็กนอนหลับ</p>
คมชัดลึก	<p>ภัยสังคมกัมพูชา</p> <p>-เสนอข่าว ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ได้ติดตั้งป้ายเตือนภัยสังคมกัมพูชา เพื่อเตือนผู้ใช้ถนนที่กัมพูชาเล่นโทรศัพท์ เพราะเกิดอุบัติเหตุเดินชนกันเองหรือเดินรถชน ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าขั้นวิกฤติในกรณีนี้เช่นกัน</p>